

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THỊ XÃ TÂN UYÊN**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 49 /BC-HĐND

Tân Uyên, ngày 06 tháng 12 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Tình hình hoạt động của HĐND năm 2022;  
Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

**A. Kết quả hoạt động năm 2022**

**I. Hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã**

**1. Tổ chức kỳ họp HĐND thứ năm**

Kỳ họp lần thứ năm diễn ra vào ngày 19/7/2022 tại hội trường HĐND - UBND thị xã. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã tiến hành xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Kết quả đã tổ chức thành công kỳ họp và thông qua 28 báo cáo, 01 thông báo, ban hành 09 nghị quyết. Sau kỳ họp Thường trực HĐND thị xã hoàn chỉnh các văn bản và gửi đúng quy định.

**2. Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ sáu (thường lệ cuối năm)**

Ngày 12/10/2022, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị liên tịch với UBND, UBMTTQVN thị xã và các cơ quan hữu quan để dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ sáu (thường lệ cuối năm) HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị, TT HĐND có tờ trình xin ý kiến Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy về việc tổ chức kỳ họp thứ sáu (thường lệ cuối năm) HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026. Phân công các Ban HĐND tổ chức thẩm tra, đại biểu họp tổ thảo luận đóng góp ý kiến cho các văn bản trình kỳ họp, dự kiến ngày 15/12-16/12/2022 tổ chức kỳ họp.

**II. Hoạt động của Thường trực HĐND thị xã**

**1. Hoạt động của Thường trực HĐND thị xã**

Thường trực HĐND thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành, duy trì mối quan hệ phối hợp với UBND - UBMTTQVN thị xã, hướng dẫn các xã - phường thực hiện đạt một số nhiệm vụ sau:

**1.1. Hoạt động giám sát**

**- Giám sát chuyên đề:**

+ Đoàn giám sát theo Nghị quyết số 207/NQ-HĐND ngày 26/7/2021 của HĐND thị xã tổ chức giám sát tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020-2021 tại UBND thị xã và UBND 12/12 xã, phường. Trong đó, đoàn đã giám sát trực tiếp 06 xã, phường: Bạch Đằng, Thạnh Hội, Thạnh Phước, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân và khảo sát thực tế một số địa điểm trên địa bàn các xã, phường để nắm tình hình thực tế về tiến độ thực hiện các công trình, dự án; còn 06

phường giám sát qua báo cáo. Qua giám sát, Đoàn nhận thấy một số kết quả đạt được, cũng như hạn chế mà địa phương thực hiện trong quá trình tổ chức, qua đó đã góp ý, đề nghị khắc phục để trong thời gian tới tình hình thực hiện đầu tư công được tốt hơn.

+ Đối với chuyên đề về *“công tác quản lý xây dựng đối với nhà kho, nhà xưởng trên địa bàn thị xã Tân Uyên”*, Đoàn giám sát của TT HĐND tổ chức giám sát UBND thị xã và UBND 12 xã, phường. Trong đó, 06 địa phương được giám sát trực tiếp: Khánh Bình, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Tân Hiệp, Thái Hòa, Uyên Hưng và khảo sát thực tế tại các kho nhà xưởng trên địa bàn, riêng 06 địa phương còn lại đoàn giám sát qua báo cáo. Qua giám sát, Đoàn nhận thấy công tác quản lý trật tự xây dựng trong thời gian qua được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo kịp thời; Quá trình cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng được phối hợp thực hiện chặt chẽ, tổng số vụ việc xây dựng nhà kho, nhà xưởng vi phạm trên địa bàn thị xã đã có xu hướng giảm, số vụ việc vi phạm trong năm 2021 giảm 23,8% so với năm 2020; Tổ quản lý trật tự xây dựng tại các xã, phường đã được thành lập và đi vào hoạt động theo đúng quy định;... Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế như: một vài trường hợp xây dựng không phép, sai phép chưa kịp thời phát hiện và xử lý; việc xử lý vi phạm chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng, chưa xử lý ở lĩnh vực đất đai; Một vài cán bộ, công chức phụ trách công tác xây dựng của xã, phường đôi lúc còn lúng túng trong việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính;... Qua đó, đoàn đã có một số kiến nghị địa phương khắc phục hạn chế trong thời gian tới để đạt hiệu quả hơn.

+ Đối với chuyên đề về *“việc thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á”* được Thường trực HĐND thành lập đoàn giám sát trực tiếp Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên. Nhìn chung trong thời gian thực hiện đồng cứng, khóa chặt phục vụ phòng chống dịch Trung tâm Y tế đã nỗ lực thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch, cũng như truy vết, thu dung, điều trị của Trung tâm, bên cạnh đó cũng còn một vài hạn chế như: hồ sơ mua sắm trang thiết bị y tế còn sai sót, thiếu nhân lực để thực hiện các công việc chuyên môn;... Qua đó, đoàn giám sát kiến nghị Trung tâm y tế nhanh chóng củng cố hồ sơ mua sắm trang thiết bị đảm bảo đúng quy định; Theo dõi và kịp thời tham mưu UBND thị xã trong việc mua sắm các trang thiết bị, sinh phẩm đáp ứng kịp thời tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

+ Đối với chuyên đề về *“việc mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021”* Đoàn giám sát của TT HĐND đã triển khai kế hoạch giám sát đến Trung tâm y tế thị xã, tổ chức kiểm tra hồ sơ mua sắm thiết bị y tế, phân công từng thành viên chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và có biên bản gửi về đoàn giám sát của Thường trực HĐND xem xét, tổng hợp. Ngày 19/10/2022 đoàn giám sát tổ chức làm việc trực tiếp Trung tâm y tế thị xã. Qua buổi giám sát, đoàn đề nghị Trung tâm y tế tiếp tục cung cấp một số hồ sơ liên quan đến việc mua sắm thiết bị y tế để đoàn giám sát, đồng thời đề nghị Trung tâm y tế chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của đoàn.

- **Tổ chức phiên giải trình:** Thường trực HĐND nghe UBND thị xã giải trình về “*công tác quản lý về lĩnh vực xây dựng và công tác quản lý nhà nước đối với các khu dân cư thương mại trên địa bàn thị xã*”. Tại phiên giải trình có 04 đại biểu với 19 lượt ý kiến đặt vấn đề trực tiếp đối với Ủy viên UBND, Trưởng Phòng TNMT và Trưởng Phòng QLĐT, xoay quanh công tác quản lý nhà nước đối với khu dân cư thương mại và QLNN về lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thị xã, qua hội nghị góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng và quản lý nhà nước đối với các khu dân cư thương mại trên địa bàn thị xã.

- **Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND thị xã với nhân dân:** Ngày 25/8/2022, tại Hội trường UBND phường Hội Nghĩa, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND thị xã với nhân dân phường Hội Nghĩa với chủ đề “*thực hiện chính sách bảo hiểm y tế trong công tác khám chữa bệnh cho Nhân dân*”. Tại hội nghị có 08 ý kiến phát biểu của nhân dân liên quan đến chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế, mức thu phí bảo hiểm y tế, gói dịch vụ do quỹ bảo hiểm y tế chi trả, những trường hợp liên quan đến quyền lợi được hưởng chính sách bảo hiểm y tế, tình trạng ô nhiễm môi trường,... Chủ tịch HĐND thị xã phân công các ngành chức năng giải thích, trả lời trực tiếp tại Hội nghị; đồng thời Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung trong thời gian tới.

- **Giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri:** Trong năm, Thường trực HĐND tổ chức giám sát kiến nghị cử tri 02 đợt (tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 và tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022). Trên cơ sở báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, TT HĐND thành lập đoàn và ban hành chương trình công tác, tổ chức khảo sát thực tế đối với kiến nghị cử tri được UBND thị xã giải quyết. Kết quả, tại kỳ họp cuối năm 2021 các cơ quan chức năng đã ghi nhận, tiếp thu và giải quyết, trả lời 29 kiến nghị, đạt 100%. Trong đó UBND thị xã đã giải quyết 11/29 kiến nghị (37,9%), đang giải quyết 18/29 kiến nghị (62,1%). Còn các kiến nghị tại kỳ họp giữa năm 2022 đang được Thường trực HĐND tổ chức giám sát, dự kiến từ ngày 21/11-25/11/2022 tổ chức giám sát.

- **Giám sát việc ban hành Nghị quyết HĐND xã, phường:** Thường trực HĐND thị xã đã có văn bản yêu cầu các Ban HĐND theo trách nhiệm, quyền hạn tổ chức giám sát các Nghị quyết của HĐND các xã – phường tại kỳ họp cuối năm 2021, kỳ họp giữa năm 2022 và báo cáo kết quả giám sát về Thường trực HĐND thị xã. Qua giám sát, đã phát hiện một vài đơn vị còn sai sót về nội dung văn bản và đã đề nghị đơn vị khắc phục.

- **Phiên chất vấn và xem xét trả lời chất vấn, với chủ đề “*công tác quản lý nhà nước về kinh doanh phế liệu*”**, tại hội nghị có 04 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đề nghị Trưởng phòng Tài nguyên & môi trường trả lời liên quan đến phế liệu và lãnh đạo Công an thị xã liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn thị xã và lãnh đạo UBND thị xã trả lời bổ sung, làm rõ những nội dung các ngành trả lời nhưng chưa

rõ. Qua đó, Thường trực HĐND kiến nghị UBND thị xã trong thời gian tới có giải pháp quản lý tốt hơn đối với việc kinh doanh phế liệu và việc thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại trên địa bàn thị xã.

- Chương trình “**Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên**”, với chủ đề “**Công tác quản lý thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình trên địa bàn thị xã**”. Ngày 25/11/2022, tại Hội trường Thị ủy, TT HĐND tổ chức chương trình, đây là chương trình mới của Thường trực HĐND, với mục đích mở rộng kênh thông tin và giữ mối liên hệ, gắn bó giữa Thường trực HĐND với cử tri thị xã; qua đó kịp thời lắng nghe, tiếp nhận, trao đổi và xử lý các vấn đề bức xúc, kiến nghị của cử tri. Tại hội nghị, cử tri quan tâm, phản ánh và hiến kế đối với UBND thị xã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn.

- Thường trực HĐND tham gia đoàn giám sát, kiểm tra của Thường trực HĐND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy; dự họp với đoàn giám sát của Ban Văn hóa-xã hội HĐND tỉnh về tình hình và kết quả hoạt động của Trung tâm văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng xã-phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;... đồng thời dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thị ủy, UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể mời, qua đó phát huy vai trò giám sát thường xuyên của Thường trực HĐND trong việc thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của Thị ủy, Nghị quyết HĐND.

### **1.2. Hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo**

Trong năm, Thường trực, Ban Pháp chế HĐND và đại biểu HĐND đã tiếp công dân theo lịch phân công. Tại Trụ sở tiếp công dân, Thường trực HĐND đã tiếp 10 cuộc, đa số các ý kiến được lãnh đạo Thường trực HĐND trả lời ngay tại buổi tiếp công dân. Qua tiếp công dân, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND thị xã đã lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân, hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chuyên tải những kiến nghị chính đáng hợp pháp của người dân đến các cơ quan cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Đối với tiếp dân tại cơ quan HĐND, trong năm, TT HĐND nhận 14 đơn do công dân gửi đến qua đường Bưu điện và Thường trực HĐND cũng đã có văn bản gửi UBND và cơ quan liên quan xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật. Đến nay, TT HĐND đã chuyển kết quả giải quyết và trả lời 12 đơn, 01 đơn rút, 01 đơn đang theo dõi kết quả giải quyết.

### **1.3 Công tác tiếp xúc cử tri**

- Công tác tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND phối hợp UBMTTQVN thị xã tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, thị xã tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND đảm bảo theo luật định. Sau hội nghị Thường trực HĐND và UBMTTQVN thị xã bàn bạc thống nhất các ý kiến, kiến nghị cử tri để chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh, UBND thị xã xem xét, giải quyết.

- Tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội: công tác tiếp xúc cử tri được UBMTTQVN tỉnh chủ trì, phối hợp cùng UBMTTQVN thị xã chuẩn bị địa điểm, thành phần tham dự được chu đáo, trong năm tổ chức được 02 đợt (sau kỳ họp lần thứ ba và thứ tư của Quốc hội). Kết quả có 648 cử tri tham dự, 22 cử tri phát biểu ý kiến với 26 nội dung xoay quanh các lĩnh vực như: y tế, giáo dục, môi trường, trật tự xã hội,... và đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Quốc hội và lãnh đạo địa phương giải trình ngay tại buổi tiếp xúc, còn một số ý kiến được UBMTTQVN thị xã ghi nhận chuyển Thường trực HĐND tỉnh và UBMTTQVN tỉnh trả lời.

- Tổ chức hội nghị Tiếp xúc cử tri chuyên đề: ngày 26/10/2022 Thường trực HĐND tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề đối với cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị có một số ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức và người lao động liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe, công tác đào tạo, bồi dưỡng, và chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người lao động. Tại hội nghị đã được đại biểu HĐND trả lời, giải đáp.

#### **1.4. Công tác ban hành văn bản**

Thường trực HĐND ban hành một số văn bản như: Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thị xã Tân Uyên; Kế hoạch Thực hiện chương trình “Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thị xã Tân Uyên”; Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch HĐND thị xã với nhân dân trên địa bàn phường Hội Nghĩa năm 2022; Kế hoạch Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch Tổ chức hoạt động giải trình theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 HĐND thị xã về kết quả giám sát công tác quản lý và cấp phép xây dựng trên địa bàn thị xã và Thông báo Kết luận số 115/TB-HĐND ngày 02/7/2020 của Thường trực HĐND thị xã về công tác quản lý nhà nước đối với các khu dân cư thương mại trên địa bàn thị xã giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019; Báo cáo về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp từ năm 2016 đến năm 2020; Báo cáo Tổng quan về tổ chức và hoạt động của Thường trực HĐND thị xã từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến tháng 2/2022; Báo cáo Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát của Thường trực HĐND thị xã trong việc phòng chống dịch Covid-19; Kế hoạch tổ chức triển khai Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;...

#### **1.5. Công tác khác:**

- Thường trực HĐND gửi phiếu lấy ý kiến đại biểu HĐND thị xã Tờ trình, kế hoạch và dự thảo Nghị quyết kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Đề án thành lập Thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương, về điều chỉnh tên công trình trong danh mục điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 và Kế hoạch đầu tư công năm

2022 theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND thị xã và chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án (công trình); điều chỉnh tên công trình trong danh mục kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Kết quả cơ bản các đại biểu thống nhất với các văn bản do HĐND gửi lấy ý kiến. Qua đó, Thường trực HĐND đã ban hành Nghị quyết trên để làm cơ sở cho UBND thị xã thực hiện.

- Công tác tập huấn bồi dưỡng: Ngày 26/10/2022, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đại biểu HĐND thị xã, đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026; tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND trình triển khai, hướng dẫn những điểm mới của Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của UBTVQH về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thị xã và xã, phường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND tại địa phương.

- Thường trực HĐND tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Tỉnh, Thị ủy, UBND - UBMTTQVN và các đoàn thể mời.

- Chi đạo Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với Trung tâm VH TT & truyền thanh thị xã phát thanh chương trình “Người đại biểu nhân dân” với nội dung: tuyên truyền kết quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, các Văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp,... Kết quả xây dựng được 20 chương trình với 70 tin, bài phong phú đa dạng, được phát sóng 15 phút/chương trình vào sáng thứ 6 của tuần thứ 1 và thứ 3 của tháng, góp phần tuyên truyền cho cử tri và đại biểu về kết quả hoạt động của cơ quan dân cử các cấp.

## **2. Hoạt động hai Ban HĐND thị xã**

Hai Ban theo chức năng nhiệm vụ và sự phân công của Thường trực HĐND đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

### **2.1. Ban Pháp chế HĐND thị xã**

- Việc ban hành chương trình giám sát của Ban đảm bảo theo đúng quy định, chương trình đề ra. Trong năm, Ban tổ chức giám sát 02 chuyên đề. Đối với chuyên đề về *“tình hình tổ chức, thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, thực hiện cải cách hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên năm 2021 và quý I/2022”*. Qua giám sát, Ban nhận thấy quy trình tiếp nhận hồ sơ, thực hiện cải cách hành chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện đảm bảo theo quy định, công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, công tác triển khai, phối hợp được thực hiện tốt;... Bên cạnh đó, cũng có một vài hạn chế như: vẫn còn hồ sơ trễ hạn; công tác tuyên truyền chưa đa dạng, phong phú; chưa thực hiện được nhiều thủ tục tại đề án Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả;... Qua đó, Ban đã kiến nghị và đề xuất nhiều giải pháp để Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai trong thời gian tới thực hiện

được tốt hơn. Đối với chuyên đề về “*công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh*” trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp và Uyên Hưng. Qua kiểm tra hồ sơ, cơ bản các phường đảm bảo thực hiện đúng quy trình, quy định pháp luật, tuy nhiên cũng còn một vài hạn chế cần khắc phục, do đó Đoàn giám sát đã hướng dẫn, kiến nghị trong thời gian tới thực hiện được tốt hơn.

- Kiểm tra hồ sơ mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

- Tổ chức giám sát các Nghị quyết của HĐND các xã - phường sau kỳ họp cuối năm 2021 và kỳ họp giữa năm 2022. Qua giám sát, cơ bản các đơn vị đều thực hiện tốt các quy định không có trường hợp nào đề nghị phải khắc phục bằng văn bản.

- Giám sát công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND thị xã tại đơn vị ứng cử.

- Tham mưu TT HĐND tổ chức chương trình “*Thường trực HĐND lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn thị xã*”.

- Tiếp công dân theo lịch phân công tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã và tại cơ sở theo quy định, các thành viên của ban đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân tại địa bàn ứng cử theo lịch phân công của Thường trực HĐND thị xã.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thị ủy, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể mời; tham dự Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã-phường, nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 01);...

## **2.2. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã**

- Ban hành chương trình giám sát năm của Ban đảm bảo theo đúng quy định. Trong năm, Ban tổ chức giám sát 02 chuyên đề. Đối với chuyên đề về “*công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã*” đối với UBND các xã, phường. Qua giám sát, Ban nhận thấy trong thời gian qua công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã được địa phương quản lý tốt, tuy nhiên cũng còn một vài hạn chế cần được khắc phục, do đó Ban đã kiến nghị một số nội dung trong thời gian tới để địa phương thực hiện được tốt hơn. Đối với chuyên đề về “*công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã năm 2021-2022*”, Đoàn giám sát tổ chức khảo sát thực tế tại các trường trên địa bàn phường Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thạnh Phước, Vĩnh Tân và làm việc với Phòng giáo dục & đào tạo, qua đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và kiến nghị UBND thị xã, Phòng giáo dục & đào tạo, Ban QLDAD9TKV thị xã, UBND các xã-phường nhằm thực hiện tốt hơn trong công tác quản lý, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

- Thực hiện giám sát việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của HĐND các xã - phường sau kỳ họp cuối năm 2021 và kỳ họp giữa năm 2022. Qua giám sát, đã phát hiện một vài đơn vị còn sai sót về nội dung văn bản và đã đề nghị đơn vị khắc phục.

- Tham gia đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, TT. HĐND và các hoạt động khác của TT HĐND.

- Thẩm tra một số văn bản: dự thảo Đề án thành lập Thành phố Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thị xã về việc thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; Tờ trình số 3534/TTr-UBND ngày 22/9/2022 của UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Tân Uyên; Tờ trình số 1442/TTr-UBND ngày 05/5/2022 của UBND thị xã về việc đề nghị bổ sung danh mục trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng công tác giám sát, chất vấn, thẩm tra và luật Tổ chức chính quyền địa phương cho Đại biểu HĐND các xã, phường trên địa bàn thị xã nhằm nâng cao chất lượng ĐB HĐND các xã-phường.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp, hội nghị do Thị ủy, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể mời; tham dự Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND; tham dự các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định; dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã-phường, nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 01);...

### **3. Hoạt động các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã**

- Các tổ đại biểu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định: tham dự các buổi tiếp xúc cử tri theo quy định, tại buổi tiếp xúc cử tri có báo cáo trước cử tri về nhiệm vụ của đại biểu; sau các buổi tiếp xúc cử tri có tổ chức họp tổ để phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và đóng góp ý kiến các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật và lịch phân công; các ý kiến, kiến nghị của người dân đã được các đại biểu hướng dẫn, trả lời ngay tại buổi tiếp công dân.

- Các đại biểu HĐND thị xã tham dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND giữa Thường trực HĐND thị xã với Thường trực HĐND các xã-phường, nhiệm kỳ 2021-2026 (lần 1). Các tổ đại biểu cũng đã đăng ký chương trình hoạt động năm 2022 và gửi về Thường trực HĐND thị xã.

**III. Thực hiện quy chế phối hợp:** Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp, tạo điều kiện để từng cơ quan hoàn thành nhiệm vụ được pháp luật quy định. Trước kỳ họp HĐND, các bên đã tham dự Hội nghị liên tịch để trao đổi, góp ý các nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; thời gian tổ chức tiếp xúc cử tri, trả



lời kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn; chuẩn bị các điều kiện vật chất để tổ chức kỳ họp; UBMTTQVN thị xã và các tổ chức thành viên theo dõi giám sát hoạt động của HĐND thị xã, đóng góp ý kiến về xây dựng chính quyền, tham gia các hoạt động, giám sát về các vấn đề có liên quan; Thường trực HĐND, hai Ban HĐND các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã thường xuyên giữ mối quan hệ công tác đảm bảo theo luật và quy chế hoạt động HĐND thị xã.

#### **IV. Điều kiện đảm bảo hoạt động**

Thường trực HĐND thị xã đã chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, chính sách cho đại biểu theo quy định và đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của HĐND thị xã và đại biểu HĐND thị xã, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo quy chế HĐND thị xã đề ra. Thường trực HĐND đã chỉ đạo Văn phòng HĐND – UBND trang bị Báo Đại biểu nhân dân, Báo Bình Dương đến 35 đại biểu.

#### **V. Đánh giá chung**

Trong năm 2022, hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Đại biểu HĐND thị xã được tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy chế, kế hoạch đề ra. Các mặt hoạt động luôn đi vào nhiệm vụ trọng tâm; chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp, công tác giám sát được tập trung; công tác tiếp dân và theo dõi đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện tốt. Các đại biểu HĐND đã tích cực tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Các tổ đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp xúc cử tri; báo cáo tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân với Thường trực HĐND; duy trì chế độ họp tổ đảm bảo theo quy chế đề ra.

\* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một vài hạn chế như:

Hoạt động giám sát, khảo sát một vài nội dung của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tổ chức thực hiện còn chậm so với Chương trình, Kế hoạch đề ra.

Số ít đại biểu được mời tham gia các hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND (phiên chất vấn giữa hai kỳ họp HĐND, thẩm tra các văn bản,...) chưa thật sự mạnh dạn phát biểu ý kiến để chỉ ra những hạn chế, bất cập qua thực hiện giám sát và hậu giám sát.

Hoạt động tiếp dân của đại biểu tại địa bàn ứng cử chưa phát huy được hiệu quả, người dân ít liên hệ để phản ánh, kiến nghị.

#### **\* Nguyên nhân:**

- Một số hoạt động giám sát, khảo sát thực hiện chậm do nội dung có tính chất phức tạp và một vài đơn vị chịu sự giám sát chưa chuẩn bị kịp thời nên Đoàn giám sát phải kéo dài thời gian giám sát so với Chương trình đề ra.

- Đa số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành thời gian tham dự đầy đủ các hoạt động của Thường trực HĐND tổ chức, do trùng với lịch công tác quan trọng trong chuyên môn của ngành, lĩnh vực phụ trách; Một số đại biểu còn ngại góp ý, chưa phát huy hết vai trò của mình, chưa nghiên cứu sâu các quy định của pháp luật có liên quan để tham mưu cho hoạt động của Thường trực HĐND và các Ban HĐND.

- Đa số người dân chờ đến các đợt tiếp xúc cử tri hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan có thẩm quyền để phản ánh, kiến nghị nên ít liên hệ các buổi tiếp dân của đại biểu.

### **B. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định, đồng thời tăng cường chất lượng hoạt động của HĐND thị xã cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ và yêu cầu của năm 2023. Thường trực HĐND thị xã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tổ chức tốt các kỳ họp trong năm đảm bảo nội dung theo luật định, gửi trước các tài liệu báo cáo trọng tâm để Đại biểu nghiên cứu quyết định tại kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thị xã phát huy tinh thần trách nhiệm tại các kỳ họp để xem xét, thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh xã hội.

2. Tổ chức tốt chương trình giám sát của HĐND về Tình hình thực hiện phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị để thị xã Tân Uyên trở thành Thành phố Tân Uyên và đạt đô thị loại II trước năm 2025 tại UBND thị xã và UBND các xã – phường. Tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban và Đại biểu HĐND trên cơ sở chương trình giám sát đề ra trong năm. Trong giám sát cần đi sâu vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm mang tính chuyên đề và bức xúc của địa phương. Thường xuyên theo dõi những kiến nghị sau giám sát nhằm đôn đốc kịp thời các đơn vị được giám sát thực hiện có hiệu quả.

3. Phối hợp với UBMTTQVN thị xã tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và rà soát kết quả thực hiện cam kết của lãnh đạo các ban, ngành về trả lời chất vấn của đại biểu và các kiến nghị sau giám sát. Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân theo quy định.

4. Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

5. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tại trụ sở tiếp công dân và địa bàn ứng cử đảm bảo theo lịch phân công.

6. Tổ chức trao đổi học tập kinh nghiệm định kỳ với HĐND các xã – phường trong thị xã để trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động HĐND,

tạo động lực thúc đẩy hoạt động HĐND ngày càng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Thường xuyên hướng dẫn hoạt động HĐND các xã – phường.

7. Đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ giữa Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu HĐND. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định và giữ mối quan hệ phối hợp giữa HĐND-UBND-UBMTTQVN thị xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

8. Thường trực HĐND tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát hoạt động của HĐND các xã, phường, điều hành các hoạt động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng trong hoạt động của HĐND năm 2023. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, tham dự tốt các hoạt động của HĐND Tỉnh khi được mời.

Trên đây là kết quả hoạt động Hội đồng nhân dân năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Thường trực HĐND, hai Ban HĐND thị xã, tổ Đại biểu và đại biểu HĐND thị xã sẽ quán triệt và cụ thể hoá 7 nội dung nêu trên thành chương trình hoạt động từng tháng, quý, 6 tháng, cả năm và triển khai tổ chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND;
- TT.Thị Ủy;
- TT.HĐND-UBND- UBMTTQVN thị xã;
- VP Thị ủy;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- TT HĐND xã – phường;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Thủy.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lý Ngọc Phong**

